

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN CẨM XUYÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-TP
V/v trả lời việc lưu trữ hộ tịch về
đăng ký khai sinh của công dân.

Cẩm Xuyên, ngày tháng 01 năm 2025

Kính gửi: Ông Đặng Đình Hùng, nơi cư trú xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 13 tháng 01 năm 2025, Ủy ban nhân dân thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận yêu cầu của ông Đặng Đình Hùng về việc kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ hộ tịch về đăng ký khai sinh để cấp trích lục bản sao giấy khai sinh.

Họ và tên người yêu cầu Đặng Đình Hùng, sinh ngày 15/08/1981

Nơi cư trú hiện nay: xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Họ tên mẹ: Phạm Thị Tiêu, sinh năm 1942

Nơi cư trú: TDP 3, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Họ tên cha: Đặng Đình Tuê, sinh năm 1932 (Đã chết)

Theo trình bày của ông Đặng Đình Hùng, trước đây vào năm 1981 ông đã được đăng ký khai sinh tại UBND (xã Cẩm Huy Cũ) nay là thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

UBND thị trấn Cẩm Xuyên đã tiến hành phân công công chức tư pháp hộ tịch kiểm tra việc lưu trữ sổ hộ tịch của những năm trước đây và được báo cáo do thời gian quá lâu nên sổ hộ tịch năm 1981 và những năm tiếp theo không còn lưu tại địa phương. Hiện tại UBND thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh chỉ còn lưu trữ sổ hộ tịch của những năm 1999 cho đến nay nhưng không có tên ông Đặng Đình Hùng (như thông tin ở trên) trong sổ đăng ký khai sinh và phần mềm quản lý hộ tịch được lưu trữ tại địa phương.

Vậy UBND thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cung cấp thông tin lưu trữ hộ tịch về khai sinh để ông Đặng Đình Hùng được biết, nhằm bổ sung hồ sơ các loại giấy tờ liên quan của cá nhân và liên hệ với UBND xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để được hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh tại nơi cư trú theo quy định tại điều 25,26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 và Thông tư 04/2020/TT-BTP./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT- TP.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Đức